

## Mức độ rút tiền tại ACB trong tầm kiểm soát

*Hồng Phúc - Thanh Thương*

Thứ Tư, 22/8/2012, 20:47 (GMT+7)

**(TBKTSG Online) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ngày hôm nay, 22-8, đã chi trả 5.000 tỉ đồng cho người rút tiền, song lãnh đạo Ngân hàng khẳng định ACB đã có các kịch bản ứng phó với khủng hoảng và vẫn tiếp tục hoạt động với năng lực tài chính bền vững.**

Trao đổi với phóng viên chiều 22-8 tại TPHCM, ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực, hiện đang điều hành ngân hàng trong thời gian Tổng giám đốc Lý Xuân Hải vắng mặt vì hợp tác với cơ quan điều tra đã cho biết thông tin trên.

Ông Toàn cho biết, khi xảy ra sự cố liên quan đến ACB, ACB đã có báo cáo về các diễn biến và các kịch bản trước Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM. Đến ngày hôm qua (21-8), ACB đã sử dụng từ thị trường mở (OMO) là 3.000 tỉ đồng bằng trái phiếu Chính phủ. Hôm nay (22-8), ACB lấy thêm trên OMO là 7.000 tỉ đồng dựa trên khối lượng trái phiếu Chính phủ mà ACB có được. Tổng cộng lượng tiền ACB sử dụng thông qua thị trường mở là 10.000 tỉ đồng để phục vụ công tác thanh khoản của ACB.



Ông Đỗ Minh Toàn (Ảnh: www.acb.com.vn)

Ngoài ra, ACB cũng thu dần nợ và tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng của ACB (xấp xỉ 36.000 tỉ đồng). Một số ngân hàng bạn hỗ trợ nhưng cũng có giới hạn, bởi bản thân họ cũng phải có dự phòng trong

những trường hợp khó khăn.

Trả lời về sự chuẩn bị cho các diễn biến tiếp theo, ông Toàn cho biết, kịch bản ngày mai cũng giống ngày hôm nay. Và lượng tiền tồn ngày hôm nay còn đủ để phục vụ cho ngày mai. “Hôm nay (22-8), chúng tôi đã chi trả 5.000 tỉ đồng, còn tồn 5.000 tỉ đồng. ACB đánh giá về việc rút tiền trong hai ngày nay là ở mức độ trung bình và trong tầm kiểm soát”, ông nói.

Hiện nay, tồn quỹ tại ACB tính riêng bằng tiền đồng là 6.100 tỉ đồng tiền mặt, 9,3 triệu đô la Mỹ, cộng thêm 20 triệu đô la Mỹ đang trên đường về. Lượng đô la Mỹ chuyển khoản đang tồn trên tài khoản là 165 triệu đô la Mỹ và lượng tiền này sẵn sàng chuyển đổi bằng tiền mặt. “ACB vẫn tiếp tục hoạt động với các năng lực tài chính bền vững của mình”, ông Toàn nói thêm.

Ông chia sẻ: “Từ tối ngày 20-8 (tối ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt), chúng tôi đã nhận ra tình

hình sẽ có sự cố thanh khoản, nên đã thống nhất kịch bản để chuẩn bị ứng phó vào ngày 21-8. Trước đây, khi ACB xảy ra sự cố vào năm 2003, chúng tôi đã xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống khủng hoảng. Với kịch bản ứng phó đó, chúng tôi phác họa kịch bản cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, tối 21-8, vào 22h đêm, chúng tôi đã có thảo luận và đưa ra dự báo ngày hôm nay sẽ là một ngày vất vả, tình hình sẽ căng hơn và đã đưa mức độ báo động gấp 3 lần: nghĩa là chúng tôi sẽ phải dự phòng sử dụng nguồn vốn gấp 3 lần so với ngày 21-8”.

Ông Toàn tiếp, “ACB đã xây dựng 5 kịch bản đánh giá mức độ khủng hoảng: mức độ 1 là bình thường, hai là hơi đông, thứ ba là khủng hoảng, thứ 4 là khẩn cấp, thứ 5 là phá sản (nghĩa là chúng tôi không thể quản lý, kiểm soát sự cố được nữa). Theo ngày hôm nay thì thấy có khu vực ở mức độ 1, có nơi là mức độ 2, vài đơn vị ở mức độ 3, đến 11h30 là chuyển về mức độ 2. Việc rút tiền tập trung ở TP HCM, ở các tỉnh thì khách hàng bình tĩnh, có một vài người đến hỏi rồi về, cũng có người rút nhưng có nói rằng nếu ACB bình thường trở lại họ sẽ quay gửi lại”.

Ông chia sẻ quan điểm của HĐQT Ngân hàng, rằng Thông tin trong hai ngày qua đến với khách hàng quá nhanh, khách hàng có quyền ứng xử với khoản tiền của mình, và ACB tôn trọng quyết định của khách hàng. Nhưng việc rút tiết kiệm ra trước hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Vì vậy, trưa 22-8, ACB đã họp tổng kết và quyết định từ ngày mai (23-8) sẽ đưa ra chính sách khuyến khích đối với những khách hàng đã rút ra và gửi lại, ACB sẽ trả lãi suất đúng như họ đã gửi cho đến ngày đáo hạn (nghĩa là khi rút trước hạn thì khách hàng chỉ được lãi suất không kỳ hạn, nhưng nếu gửi lại ACB sẽ trả đúng lãi suất tính đến ngày đáo hạn).

“Đại bộ phận khách hàng rút tiền là khách hàng nhỏ lẻ và người dân. Còn doanh nghiệp thì nhận định không có vấn đề gì. Rất nhiều người quen khi nghe chúng tôi trình bày thì không không thay đổi. Nhiều khách hàng nói rằng, bây giờ anh cho tôi rút đi, khi nào ACB ổn định sẽ gửi trở lại. Đây cũng là lý do để ACB có chính sách khuyến khích nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng trên. ACB cam kết chi trả toàn bộ số tiền khách hàng muốn rút mà đang gửi tại ACB. Đó là nghị quyết mà chúng tôi đã đưa ra. Hiện nay nhiều khách hàng đang tin tưởng và ủng hộ dù ACB đang xảy ra sự cố có liên quan”, vẫn lời ông Toàn.

Trả lời câu hỏi vì sao HĐQT chỉ định mình điều hành thay thế Tổng giám đốc Lý Xuân Hải, ông Toàn cho biết, “Từ năm 2010, ACB đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, và tôi là một trong những người được chỉ định trong đội ngũ đó. Đến tháng 6-2011, tôi được HĐQT chỉ định làm phó tổng giám đốc thường trực. Về nguyên tắc trong các hoạt động của ACB, khi tổng giám đốc vắng mặt thì kịch bản là sẽ có người thay thế. Với mô hình quản trị của ACB thì tất cả cá nhân nào cũng có thể tham gia điều hành ở vị trí tổng giám đốc. Khi tổng giám đốc vắng mặt thì phó tổng giám đốc thay thế, khi phó tổng này vắng thì phó tổng khác thay thế, và lần lượt là các giám đốc khối...”

Về vai trò của ông Nguyễn Đức Kiên với ngân hàng, ông nói rằng, “Tôi sẽ nói là có. Nhưng mức độ ảnh hưởng của anh Kiên với tư cách là cổ đông và với tư cách là người tư vấn. Tư vấn những gì có ích, có hiệu quả cho ngân hàng thì nghe”.

Liên quan đến diễn biến này, ngày hôm nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh, khoảng 3% ở kỳ hạn ngắn so với ngày hôm trước. Trao đổi với TBKTSG, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM – cho rằng, do trên thị trường liên ngân hàng ACB là chủ nợ, nên không có việc ngân hàng này phải vay nợ các ngân hàng khác đẩy lãi suất lên cao. Đồng thời, thanh khoản của ACB được đảm bảo bởi Ngân hàng Nhà nước nên không cần phải vay thêm trên thị trường liên ngân hàng.

Theo ông Minh, việc lãi suất liên ngân hàng tăng là do các ngân hàng khác đang tăng dự trữ nguồn tiền để tăng thanh khoản, tránh rủi ro nếu có hiện tượng rút tiền hàng loạt, đồng thời cũng do nhiều ngân hàng giảm bớt hoạt động cho vay trên thị trường này để đảm bảo an toàn hệ thống.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến hết quý II vừa qua, các chỉ số tài chính của ACB vẫn nằm trong số ít ngân hàng tốt nhất trên thị trường. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 34,4%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,56%.

Theo thông tin từ bộ phận nghiên cứu, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), ACB hiện cho vay hơn 30 nghìn tỷ trên thị trường liên ngân hàng, số tiền này có thể được rút về trong trường hợp Ngân hàng cần tập trung vốn cho thanh khoản. Thêm nữa, ACB hiện đang nắm gần 15 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ và số trái phiếu này có thể được dùng để vay thêm tiền trên Thị trường Mở nếu Ngân hàng cần.